



# เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

### ประมวลข่าวต่างประเทศ

#### ๑. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

- นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ชนะการเลือกตั้งฟิลิปปินส์

#### ๒. สาธารณรัฐเกาหลี

- ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ กล่าวสุนทรพจน์เน้นนโยบายเสริมสร้างเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือแลกกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์



**๑. นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ชนะการเลือกตั้งฟิลิปปินส์ (วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : สำนักข่าว CNN)**

ตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีเผด็จการ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส กำลังชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์แบบขาดลอย ซึ่งทำให้ตระกูลมาร์กอส กลับคืนสู่พระราชวังมาลากานัง ภายหลังจากที่เมื่อ ๓๖ ปีก่อนครอบครัวต้องหนีการจลาจล

โดยได้มีการนับคะแนนเสียงแล้วมากกว่าร้อยละ ๙๕ ซึ่งนายมาร์กอส จูเนียร์ ได้รับคะแนนเสียงจำนวน ๓๐ ล้านเสียง มากกว่ารองประธานาธิบดีเลนี โรเบรโด รองประธานาธิบดีคนปัจจุบันถึงสองเท่าที่ได้คะแนนเสียงเพียง ๑๔ ล้านเสียง ตามข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของคณะกรรมการการเลือกตั้งฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์

นายมาร์กอส จูเนียร์ หรือที่รู้จักกันในนาม บองบอง ของฟิลิปปินส์ เป็นบุตรชายของนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ผู้เป็นพ่อซึ่งผูกขาดอำนาจนานถึง ๒๑ ปี โดยที่ผ่านมามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการทุจริตเกิดขึ้นอย่างอื้อฉาว ทั้งนี้ ตระกูลมาร์กอสได้มีความพยายามมาหลายทศวรรษในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย

ในวันอังคารที่ผ่านมา ผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและสมาชิกของกลุ่มหัวก้าวหน้า ได้รวมตัวกันที่กรุงมะนิลา เมืองหลวง บริเวณด้านหน้าที่ทำการของคณะกรรมการการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ โดยถือป้ายและร้องเพลงเพื่อประท้วงมาร์กอส โดยระบุมีความผิดปกติในการเลือกตั้งครั้งนี้

ทั้งนี้ นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้เน้นนโยบายเรื่องความสามัคคีและให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีนโยบายการจ้างงานให้มากขึ้น รวมทั้ง เพื่อการลงทุนด้านการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้มากขึ้น

อนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะมีการประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะประกาศภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ นี้

<https://edition.cnn.com/2022/05/09/asia/philippines-election-results-marcos-robre-do-intl-hnk/index.html>

**๒. ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ กล่าวสุนทรพจน์เน้นนโยบายเสริมสร้างเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือ แลกกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์ (วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : สำนักข่าว CNN)**

นายยุน ซอกยอล นักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมจากพรรคพลังประชาชน ได้กล่าวสุนทรพจน์หลังจากสาบานตนเป็นผู้นำคนใหม่ล่าสุดของประเทศในพิธีในกรุงโซลแทนที่ประธานาธิบดีมุน แจ อิน ที่ลาออก วันนี้เกาหลีใต้กำลังเผชิญกับวิกฤตหลายอย่าง โดยเฉพาะการระบาดใหญ่ของโควิด-๑๙ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ตนในฐานะประธานาธิบดีคนใหม่รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากกับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการนำประเทศชาติของเราให้พ้นจากวิกฤต และกล่าวขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้คนในชาตินี้

โดยนายยุน ซอกยอล ได้มีการแถลงที่รัฐสภาว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคนี้ และกล่าวว่า ตนเองพร้อมเข้าสู่การเจรจาและแก้ปัญหาอย่างสันติยังคงเปิดอยู่ และเขาต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในเกาหลีเหนือเพื่อแลกกับความปลอดภัยที่มากขึ้น หากเกาหลีเหนือเริ่มกระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างแท้จริง เราก็พร้อมจะทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อนำเสนอแผนที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือให้เข้มแข็ง



การปลดอาวุธนิวเคลียร์จะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการนำพาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน มาสู่คาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง นายยุน ซอกยอล สัญญาว่าจะแสดงจุดยืนที่จะแก้ไขปัญหาในเกาหลีเหนือ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการปรองดองอย่างสันติ ในทางตรงกันข้ามนายยุน ซอกยอล ให้คำมั่นที่จะไม่ผ่อนคลาย การคว่ำบาตรหรือเตรียมสนธิสัญญาสันติภาพจนกว่าเกาหลีเหนือจะพยายามและจริงจังในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจัง นอกจากนี้ นายยุน ซอกยอล จะจัดตั้งกองกำลังทหารซึ่งสามารถยับยั้งการยั่วยุได้อย่างแน่นอน

ความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเพิ่มสูงขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเร็วๆ นี้ ท่ามกลางการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่มีเพิ่มขึ้น โดยเมื่อเร็วๆ นี้ เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยไกลในวันเสาร์ซึ่งเป็นการทดสอบครั้งที่สองในหนึ่งสัปดาห์ นับเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่ ๑๔ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

<https://edition.cnn.com/2022/05/10/asia/yoon-suk-yeol-south-korea-president-inauguration-intl-hnk/index.html>

นายณรงค์ศักดิ์ ปลื้มใจ  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕